

นางสาวสุจิตรา หล่องกระโทก ปี 2 หมู่ 2
คณะครุศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ
รหัสนักศึกษา 5580108237

แบบสอบถาม

เรื่อง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหา

ตอนที่ 1 ชุมชนช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องใดบ้าง

-จัดการศึกษา

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในการช่วยบริหารหางบประมาณ ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษารวมไปถึงการบริจาคของขวัญรางวัล สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และการปลูกฝังในการใช้ชีวิตและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเป็นสื่อกลาง โดยเฉพาะเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างภูมิปัญญาชาวบ้านให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน เกษตรกรรม อาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอดความรู้ของคนในชุมชนให้กับนักเรียนในโรงเรียน

-บริการกิจกรรมเสริม

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน โดยทางชุมชนได้จัดหางบประมาณในการซื้อของขวัญหรือของรางวัลและเล่นเกม ในงานวันเด็ก งานปีใหม่ หรืองานอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและตั้งใจเข้าร่วมทำกิจกรรมนั้น อีกทั้งการสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันทางชุมชนได้เข้าร่วมกับโรงเรียน สำหรับกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนนั้นได้จัดให้มีการอบรมให้กับนักเรียนฝึกให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนด้วยการทำความสะอาดถนนหนทางหรือสาธารณสถาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คุณครู ไกลี่รุ่ง นครวานากุล
(โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา)

ตอนที่ 2 โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนในเรื่องใดบ้าง

- แหล่งความรู้

โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคม โรงเรียนเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชน จึงต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการห้องสมุดหรือศูนย์วิทยบริการของโรงเรียน และสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น

-บริการสถานที่

ทางโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมาใช้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หรือบริเวณ โรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมที่จำเป็นต่าง ๆ ได้ เช่น การใช้สนามกีฬาของโรงเรียนในการจัดแข่งขันกีฬาต่าง ๆ การใช้ห้องสมุดหรือหอประชุมของโรงเรียนในการประชุมชาวบ้าน หรือแสดงการสาธิตและนิทรรศการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน หรือ งานแต่ง งานประชุม งานบวช หรืองานอื่นๆ

-ประเพณี

ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางชุมชน เช่น งานแต่ง งานบวช จัดให้นักเรียนช่วยเหลือรับอาหาร งานวันลอยกระทง วันสงกรานต์จัดให้เด็กประกวดนางนพมาศและแข่งขันการทำกระทง หรืองานศพ ให้นักเรียนไปช่วยแจกน้ำหรือให้ดอกไม้จันทน์แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ได้ทำพิธีฌาปนกิจศพ หรือจะเป็นการเข้าร่วมเดินขบวนในการแห่เทียนพรรษาของชุมชน การทำป้ายรณรงค์ด้านภัยยาเสพติดที่ทางชุมชนและ โรงเรียนร่วมกันจัดขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
นายสุรัตน์ สุระกิตติ
(ผู้ใหญ่บ้านจระเข้หิน)

